

# ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๕๖๖ ๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยค่ายาแผนไทยที่จะเบิกจ่ายจากราชการได้ต้องเป็นยาแผนไทยที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคโดยตรงเท่านั้น และเป็นยาที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติ นอกเหนือจากที่กำหนดห้ามเบิกจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๘๐๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น

กรมบัญชีกลางยกเลิกความในข้อ ๑ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายนวดบรรเทาอาการ ตามรายละเอียดในสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๖๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถเปิดดูที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



กองคลัง  
ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง  
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๒๔  
[www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
501.23  
- 5 ส.ค. 2558  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยานวดบรรเทาอาการ  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง  
เลขที่ 5469  
วันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๕๘  
เวลา

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยค่ายาแผนไทยที่จะเบิกจ่ายจากทางราชการได้ ต้องเป็นยาแผนไทยที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคโดยตรงเท่านั้น และเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยาที่อยู่ในเภสัชตำรับโรงพยาบาล หรือยาที่แพทย์แผนไทยปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ส่วนยาแผนไทยที่ใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ/หรือ เพื่อการนวดบรรเทาอาการ เช่น น้ำมันไหล เจลพริก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทเครื่องสำอาง หรือ มีลักษณะเป็นอาหาร ห้ามเบิกจ่ายจากทางราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันรัฐได้มีการส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้มีการใช้ยาสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองของอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ และสนับสนุนให้การใช้ยาสมุนไพรไทย เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาพยาบาลในระบบสาธารณสุขของประเทศ ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้นโยบายตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเบิกจ่ายค่ายานวด จึงยกเลิกความในข้อ ๑ ของหนังสือที่อ้างถึง และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้แทน ดังนี้

“๑. ค่ายาแผนไทย ให้เบิกได้เฉพาะค่ายาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ส่วนยาแผนไทยที่ใช้เพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทเครื่องสำอาง หรือมีลักษณะเป็นอาหาร ห้ามเบิกจ่าย จากทางราชการ โดยการเบิกจ่ายยาแผนไทยที่ใช้บำบัดรักษาโรคโดยตรงต้องเป็นไปตามรายการยาและเงื่อนไข การใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ๑.๑ ยาแผนไทยประเภทที่ ๑ รายการยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการใช้จ่ายที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ
- ๑.๒ ยาแผนไทยประเภทที่ ๒ รายการที่เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ) ให้เป็นไปตามการสั่งจ่ายยาของแพทย์ แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวชกรรมแผนไทย) หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ๑.๓ ยาแผนไทยประเภทที่ ๓ รายการยาที่อยู่ในเภสัชตำรับโรงพยาบาล (ยาสมุนไพร ที่สถานพยาบาลแต่ละแห่งผลิตเอง ในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ) ให้เป็นไปตามการสั่งจ่ายยา ของแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวชกรรมแผนไทย) หรือผู้ประกอบการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ๑.๔ ยาแผนไทยประเภทที่ ๔ รายการยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ให้เป็นไปตาม การสั่งจ่ายยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวชกรรมแผนไทย) หรือผู้ประกอบการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๑.๕ การเบิกจ่ายค่ายานวดให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑.๕.๑ เจลพริก รูปแบบเจล และความแรง สารสกัดจากผลพริก โดยมีปริมาณ Capsaicin ๐.๐๒๕ % ได้ไม่เกินคนละ ๑ หลอดต่อเดือน

๑.๕.๒ ฟิล์ม รูปแบบครีม และความแรง น้ำมันไพล ๑๔ % หรือรูปแบบยาน้ำมัน จากสารสกัดน้ำมันไพลที่ได้จากการทอดไม่น้อยกว่า ๙๐ % ในตำรับ เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๑ หลอดหรือขวดต่อเดือน”

๒. ค่ายานวดที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติให้เบิกจ่ายตามเงื่อนไข ข้อบ่งใช้ที่ระบุไว้ใน บัญชียาหลักแห่งชาติในขณะนั้นๆ โดยมีปริมาณการเบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๑ หลอดต่อเดือน และให้สถานพยาบาล ระบุรายการยา และจำนวนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

อนึ่ง ขอให้สถานพยาบาล กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ขอให้เบิกจ่ายค่ายานวดดังกล่าวอย่างสมเหตุผลตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายมนัส แจ่มเวทีย  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๖-๘  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๗